



ที่ 10000/003/2565

12 มกราคม 2565

เรื่อง การลงทุนในโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าและสถานีจ่ายไฟฟ้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด (“BIC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ Nam Tai Power Sole Co., Ltd. (“Nam Tai”) ในสัดส่วนร้อยละ 25 จาก Phongsubthavy Group Sole Co., Ltd. (“PSG”) ในวงเงินไม่เกิน 32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้ บริษัทฯ ได้สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Right) ร้อยละ 50 ในการพัฒนาโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า ขนาด 220 kV และสถานีไฟฟ้าย่อยจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam Tai ในประเทศ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมต่อกับระบบสายส่งไฟฟ้า ของ Vietnam Electricity (“EVN”) ที่ชายแดนประเทศ สปป.ลาว - เวียดนาม

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า BIC ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อซื้อหุ้นสามัญของ Nam Tai จาก PSG เรียบร้อยแล้วในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้การชำระราคาหุ้นสามัญจะเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ เล็งเห็นว่า นอกจากจะเป็นการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจระบบสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยแล้ว บริษัทฯ สามารถเข้าร่วมบริหารธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B ของบริษัทฯ และจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนบริเวณใกล้เคียง ไปจำหน่ายให้ EVN ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทฯ มีความมั่นคงผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ามากขึ้น

การรายงานสารสนเทศในครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเมื่อรวบรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการรวมสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 6.07 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เป็นรายการที่มีขนาดของรายการเข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิวัติ อติเรก)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการใหญ่

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
โทรศัพท์ 02-335-8941

